

# นศ.กัมพูชาปีดี'สมเด็จพระเทพฯ'

## พระราชทานโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จัดโครงการอาสาตรวจรักษาฟัน การให้บริการชุดหินปูน การอุดฟันและการถอนฟัน ให้กับนักศึกษา กัมพูชา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา รวมถึงนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 26-27 เม.ย. พร้อมเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียน (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางฉัฐยา จอมพุดรา เลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนกัมพูชามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังนำความรู้ติดตัวครั้งนี้ไปพัฒนาประเทศของตนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาก็ด้วย โครงการนี้มีนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมโครงการ รวม 142 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 23 แห่ง ด้านนายสน กาน โสพะโณ นักศึกษา กัมพูชา “โครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ตนสอบได้ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเทพฯ ทำให้มีโอกาสเข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรี และวันนี้ร่วมกิจกรรมตรวจรักษาฟันของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทำให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยทางด้านสุขภาพมาให้ประชาชนของพระองค์ มีสุขภาพฟันดี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านนายเมื่อน อุลูพาร์ด นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า รู้สึกดีใจในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา สิ่งที่จะตอบแทนพระองค์ได้ คือจะตั้งใจศึกษาให้จบตามที่คาดหวังไว้ และนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาคน พัฒนาประเทศ

ขณะที่ นายเสะไร จุมเนียะ ผู้ช่วยรมว.ศึกษาธิการ เขาวชนและการกีฬา ของกัมพูชา กล่าวว่า ตนดีใจในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ ที่พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษากัมพูชา ให้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษาที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้ทั้งเรื่องวิชาการและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย